



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมิน
เลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนส่งผลงานประเมิน และให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผย โปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงาน และไม่ก่อนวันที่ข้าราชการผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

หากมีผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติหรือเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้ขอรับการประเมิน สามารถทักท้วงด้วยตนเองภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลได้ที่กลุ่มงานวางแผน อัตรากำลังและระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๕๓-๖๖๓๖ สำหรับกรณีที่มีผู้ทักท้วง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อดำเนินการทางวินัย แต่หากตรวจสอบแล้ว มีหลักฐานว่าผู้ทักท้วงมีข้อทักท้วงในทางกลับกันหรือไม่สุจริต จะรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตรวจสอบผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายแก่นเพชร ช่างรังษี)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) ลงวันที่ ๒๒/๒๕๕๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก		ชื่อผลงาน
๑	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	นายชัยยุทธ์ แก้วทนต์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง ๑๒๒๙
๒	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	นางสาวนิดารัตน์ จารุสิริวิทย์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ๑๗๗๔
๓	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	นายธิปไตย ชูพันธ์ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม ๒๓๔๑
๔	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	นายโกศล รัตนสุนทร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น ๔๓๗

๑. การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. การเป็นประธานกรรมการพิจารณาหาข้อยุติ กรณีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และการตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
๒. โครงการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๑. การสั่งให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พ้นจากตำแหน่งกรณีมีพฤติการณ์ละเอียดไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. การดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัย กรณีกล่าวหา นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขวา เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาเป็นคู่สัญญา
๓. แนวทางการพัฒนาความรู้ให้แก่นิติกรเกี่ยวกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรู้เกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

๑. ยกร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๒. อบรมสัมมนาสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก		ชื่อผลงาน
๕	<p>ชื่อ - สกุล นางสาวจารุณี หมดทุกซ์</p> <p>ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแพร่</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นิติกรชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแพร่</p> <p>เลขที่ตำแหน่ง ๒๒๘๒</p>	<p>๑. การอุทธรณ์คำสั่งให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงาน</p> <p>๒. ทหารือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. ข้อเสนอแนวคิดเรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตเพื่อลดเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
๖	<p>ชื่อ - สกุล นายวีระยุทธ ปานพันธ์</p> <p>ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต</p> <p>เลขที่ตำแหน่ง ๒๓๐๕</p>	<p>๑. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต</p> <p>๒. การจัดทำฐานข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น</p>
๗	<p>ชื่อ - สกุล นายอับดุลกอนี เฟิงโอ</p> <p>ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพังงา</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพังงา</p> <p>เลขที่ตำแหน่ง ๒๐๖๔</p>	<p>๑. การตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเขาชัยสน</p> <p>๒. การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการ</p>
๘	<p>ชื่อ - สกุล ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ ศศิวิมลกาล</p> <p>ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร</p> <p>เลขที่ตำแหน่ง ๒๑๒๔</p>	<p>๑. การประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยแรก</p> <p>๒. การพัฒนาระบบงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ</p>

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก		ชื่อผลงาน	
๙	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	นางรุจิรัฎฐ์ บุเร นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ๗๙๖	๑. ร้องเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ๒. การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๓. การเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๑๐	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	นางลัดดาวัลย์ เรืองเดช นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๒๔๙	๑. การตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ๒. การตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๑	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	พ.จ.อ. เบ็ญจมิน ทรงคะรัักษ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ๖๗๖	๑. การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๑๒	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	นางอรัญญา สุวิมล นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น นักวิชาการคลังชำนาญการ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น ๒๐๔	๑. การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๓	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	นายบัญญัติ ภู่สาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓๒๙๕	๑. การร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลตำบลตาพระยา ๒. มาตรการและกลไกส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก		ชื่อผลงาน
<p>๑๔ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง</p>	<p>นางสาวปัทมญา อินทร์เมือง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร ๒๑๒๓๓</p>	<p>๑. การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ เขตพื้นที่อำเภอองเจริญ อำเภอบางมูลนาก อำเภอทับคล้อ อำเภอดงเจริญ อำเภอวังนาราย และอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร (ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา) ๒. การจัดประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานการปฏิบัติราชการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร</p>
<p>๑๕ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง</p>	<p>นางสาววิณา โอบอ้อม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ๒๑๙</p>	<p>๑. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ</p>
<p>๑๖ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง</p>	<p>นางอรวรรณ ดันชัยฤทธิกุล นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ๙๙๙</p>	<p>๑. การเรียกประชุมสภาเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ๒. การพัฒนางานกิจการสภาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p>
<p>๑๗ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง</p>	<p>นายชัชวาล มงคลเกตุ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร ๒๓๗๘๘</p>	<p>๑. การตรวจข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕</p>

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก		ชื่อผลงาน
๑๘	<p>ชื่อ - สกุล นางนীরนาท มณีฤทธิ์</p> <p>ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร</p> <p>เลขที่ตำแหน่ง ๒๓๕๑</p>	<p>๑. ตอบข้อหารือการโอนข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหารมา บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล</p> <p>๒. ประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗) และแผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง ๔ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ของ องค์การบริหารส่วนตำบล</p>
๑๙	<p>ชื่อ - สกุล นางอัญอร ชนะวรรณโณ</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง</p> <p>เลขที่ตำแหน่ง ๒๑๐๑</p>	<p>๑. การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. การพัฒนาระบบและสร้างเครือข่ายงานตรวจสอบการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
๒๐	<p>ชื่อ - สกุล นางสาวนาถวดี คงเอี่ยม</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักวิชาการเงินและชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง</p> <p>เลขที่ตำแหน่ง ๑๒๓๒</p>	<p>๑. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านระบบ GFMS Web Online</p> <p>๒. วิธีการตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ</p>